

สรุปผลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๙ น.

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๑.๑</p> <p>วาระที่ ๑.๑.๑</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ</p> <p>เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย</p> <p>การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	<p>รับทราบและขอต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ด้วยความยินดียิ่ง โดยขอให้ท่านนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในด้านต่าง ๆ มาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้การนำของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อารังธัญวงศ์) ในการดำเนินงานตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ลุล่วงไปด้วยดี</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๑.๒</p> <p>วาระที่ ๑.๒.๑</p>	<p>เรื่องแจ้งจากอธิการบดี</p> <p>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลกจาก THE</p>	<p>รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับโลกจาก THE ตามที่อธิการบดีนำเสนอ ดังนี้</p> <p>๑. Times Higher Education (THE) เป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว ๑๙ ปี โดยเกณฑ์การจัดอันดับมีจำนวน ๕ ด้าน ได้แก่</p> <p>(๑) Teaching: the learning environment (๓๐%) เป็นการประเมินคุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน (ประกอบด้วย การสำรวจชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน ๑๕% สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักศึกษา ๔.๕% สัดส่วนนักศึกษาปริญญาเอกต่อปริญญาตรี ๒.๒๕% สัดส่วนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่อนักวิชาการ ๖% และรายได้ของมหาวิทยาลัย ๒.๒๕%)</p> <p>(๒) Research: volume, income, reputation (๓๐%) เป็นการประเมินคุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย</p>	<p>ศูนย์กิจการนานาชาติ</p>

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(ประกอบด้วย การสำรวจชื่อเสียง ๑๘% รายได้จากการวิจัย ๖% และผลงานการวิจัย ๖%)</p> <p>(๓) Citations: research influence (๓๐%) เป็นการประเมินจากการนำผลงานวิจัยไปใช้อ้างอิง</p> <p>(๔) International outlook: staff, students, research (๗.๕%) เป็นการประเมินความเป็นนานาชาติ โดย THE ซึ่งประเมินจากจำนวนบุคลากรต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน และผลงานวิจัยที่มีนักวิจัยต่างชาติร่วมวิจัย (ประกอบด้วย สัดส่วนนักเรียนต่างชาติ ๒.๕% สัดส่วนพนักงานต่างชาติ ๒.๕% และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยคำนวณสัดส่วนของสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสถาบันที่มีผู้เขียนร่วมจากต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งคน ๒.๕%)</p> <p>(๕) Industry income: knowledge transfer (๒.๕%) เป็นการประเมินรายได้ทางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น</p> <p>๒. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก World University Rankings ๒๐๒๓ โดย THE ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในอันดับที่ ๑๕๐๑+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๒๖,๐๐๐ แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๑๑ ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย ๑๘ แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับการจัดอันดับในปีนี้</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยยังมีข้อจำกัดตามเกณฑ์การจัดอันดับของ THE ในบางด้าน โดยเฉพาะด้าน Teaching ทำให้ไม่ได้รับคะแนนในส่วนนั้นหรือได้รับคะแนนน้อยลง ประกอบกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพยายามที่จะดำเนินงานเพื่อให้ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ในปี ๒๐๒๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเพิ่มความพยายามในการ</p>	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ดำเนินงานเพื่อให้ได้รับคะแนนสูงขึ้นในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อจะได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรืออย่างน้อยสามารถรักษาระดับเท่าเดิมไว้	
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๒.๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยวาระที่ ๒.๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑. รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยมีข้อเสนอแนะ ให้รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ซึ่งดูแลงาน ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ ประสานกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับ ประกาศ หรือวิธีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม รวมถึงการหาแนวทางให้ศิษย์ เก่ามาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ในสัดส่วนร้อยละที่ สูงขึ้น เช่น การให้ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกสมาคมหรือชมรมศิษย์เก่าของสำนักวิชา ต่าง ๆ อยู่แล้วขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย การเชิญ ชวนศิษย์เก่าที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทั้ง ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสำนักวิชาเพิ่มขึ้น เป็นต้น และการกำหนดกลไก ที่จะก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยกับ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>สมาคมหรือชมรมศิษย์เก่าของสำนักวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสำนักวิชามีความเข้มแข็งควบคู่กันไปและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์กับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยลักษณะมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p> <p>๑.๒ ตรวจสอบว่าการที่สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอใช้ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยไปประกอบเป็นตราของสมาคมฯ นั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยไว้หรือไม่ อย่างไร</p> <p>๒. เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่มาจากนายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยไว้เช่นเดิม โดยยังไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยลักษณะ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั่วทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒๐) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒๐) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>ขออนุมัติปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยอนุโลม</p>	<p>อนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยอนุโลม ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๓</p>	<p>(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการเข้า</p>	<p>อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษา ระดับ</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยขอให้แก้ไขข้อความในร่าง ประกาศฯ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม ในข้อ ๓ ดังต่อไปนี้ ๑. ข้อ ๓.๒ เดิม “รองอธิการบดี ประธานกรรมการ” แก้ไขเป็น “รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ” ๒. ข้อ ๓.๓ เดิม “รองอธิการบดี กรรมการ” แก้ไขเป็น “รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ”	
วาระที่ ๔.๑.๔	ขอความเห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ (นายธีระชัย เขมณะสิริ) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	เห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ (นายธีระชัย เขมณะสิริ) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้งวง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	มหาวิทยาลัยขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๖	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๗	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๘	ขออนุมัติปิดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๙	ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๑๐	ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอแก้ไขการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ จากเดิมวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิญโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	ขอให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๒	รายงานคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เห็นชอบข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่คณะทำงานพิจารณาข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีนำเสนอ โดยให้แนวทางเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ขอให้ประเมินตามตัวชี้วัดที่อธิการบดีได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน ๖๘ ตัวชี้วัด โดยในส่วนของตัวชี้วัดจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ และคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric ขอให้ นำผลการดำเนินงานของปีงบประมาณก่อนหน้ามาใช้ในการประเมิน ๒. ตัวชี้วัด WU-D-๓-๑-๘ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับตามเกณฑ์การพัฒนายั่งยืน (THE Impact Ranking) ที่สูงขึ้น (อันดับ) ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดอันดับในส่วนของ SDG เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกับการประเมินในส่วนที่ ๒ การมอบหมายงานภารกิจพิเศษ (Agenda) ของสภามหาวิทยาลัย ในข้อที่ ๒	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๒	รายงานสรุปการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสถียรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ	รับทราบ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕		
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	

นางสาวณีย์ เหลือบเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์